

Australian Independent  
and Private Schools

**CONTACT US:**

**Tanya Ferguson**  
Phone +61 (0)421 208 875  
Email [tanya@australianinternationalstudenttours.com.au](mailto:tanya@australianinternationalstudenttours.com.au)

PO Box 1035,  
Burleigh Heads  
QLD Australia 4220  
ABN 15 258 103 115

# Australian Independent and Private Schools

*One lifetime one encounter*

[www.australianinternationalstudenttours.com.au](http://www.australianinternationalstudenttours.com.au)



# AIST là ai

AIST (Chuyến Tham quan Du học sinh tại Úc) được Tanya Ferguson thành lập vào năm 2009, tập trung vào việc tạo ra các chuyến tham quan học tập theo đúng nhu cầu và chương trình học tập dài hạn dành cho du học sinh. Niềm đam mê của Tanya về giáo dục quốc tế bắt nguồn khi cô là du học sinh tại Sri Lanka. Kể từ đó, Tanya đã lập sự nghiệp dài 20 năm, làm việc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế tại Úc, Nhật Bản và Anh quốc. Trình độ chuyên môn của Tanya gồm có Cao đẳng Giáo dục – Trung học (1989), Cử nhân Giáo dục – TESOL (1999) và Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng (2000) mà Tanya đã được Khoa Trường trao Bằng Khen Thành tựu Xuất sắc. Một số điểm nổi bật trong sự nghiệp của Tanya bao gồm dạy tiếng Anh cho học sinh bản địa không nói tiếng Anh ở vùng Far North Queensland, làm việc với giáo viên dạy tiếng Anh người Nhật tại Fukuoka (Nhật Bản), đoạt giải thưởng ‘Rất Đáng Khen’ của ‘Giải thưởng Giáo dục Quốc tế Queensland’ nhờ đã phát triển được chương trình quốc tế hợp tác giữa các trường đại học và trường học. Tất cả các nhân viên của Chuyến Tham quan Du Học sinh tại Úc đều là các chuyên gia giáo dục giàu kinh nghiệm, có thể xanh dương còn hiệu lực. Tất cả các chuyến du lịch tham quan và các cuộc hẹn của chúng tôi đều được thực hiện theo đúng quy định của Úc và Queensland liên quan đến du học sinh trong lĩnh vực trường tư thục và trường công lập.

## Các địa điểm Trung tâm tại Úc

Từ vùng Bắc Queensland đến Mid Coast New South Wales cho đến Melbourne, chúng tôi có trường học nằm rải rác dọc bờ biển phía Đông của Úc. Học sinh có thể theo học tại trường học nhìn ra cảng Sydney, để bạn có thể thức dậy từ chiếc giường trong ký túc xá của mình nhìn ra cảnh quan các địa danh nổi tiếng như Cầu Cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge) và Nhà hát o-pê-ra (Opera house), hay ở Adelaide – thành phố của nhà thờ với cảnh quan bãi cỏ xanh mướt, ngoạn mục, cất tia cẩn thận và những tòa nhà đẹp mắt, hoặc có thể là ở Melbourne, nằm cách trung tâm thành phố 6 cây số ngay tại một trong những thủ đô ẩm thực và văn hóa nhất hạng trên thế giới, hoặc có thể bạn thích thức dậy và ra biển lướt sóng tại một trong những bãi biển Gold hoặc Sunny Coasts hoang sơ tuyệt đẹp trước khi đi đến trường, hay bạn thích đi tham quan vào những ngày cuối tuần ở Great Barrier Reef, chúng tôi có thể phục vụ mọi sở thích của bạn...bạn có thể tưởng tượng mình đang ở đây không? Mỗi vùng có đặc tính văn hóa và các địa điểm đáng tham quan khác nhau, phần quan trọng nhất trong nhiệm vụ của chúng tôi là giới thiệu trường học phù hợp nhất với cá tính và nhu cầu của bạn để bạn có được trải nghiệm vui vẻ và thành công ở đây. Các trường học của chúng tôi là những Trường Trung học Tư thục tại Úc chất lượng tuyệt vời, với quá trình và truyền thống lâu đời cùng các phương tiện cũng như các hoạt động lý tưởng để du học sinh trải nghiệm. Tất cả các trường của chúng tôi đều có chương trình giảng dạy, đội ngũ nhân viên, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục ưu việt.



Ichigo Ichie literally means "one lifetime one encounter".

# One lifetime one encounter

## Học tập dài hạn tại Úc

Nếu là học sinh trung học (hoặc đại lý giáo dục đại diện cho học sinh) nước ngoài, và bạn muốn đến thăm trường học tại Úc cho một trải nghiệm giáo dục quốc tế dài hạn, nếu vậy Chuyến Tham quan Du Học sinh tại Úc là dành cho bạn! Chúng tôi có mối quan hệ với nhiều trường học ở Úc có cung cấp các chương trình quốc tế ngắn hạn và dài hạn dành cho du học sinh cùng gia đình.

Chúng tôi có thể tìm được trường học hoàn hảo cho bạn, và sẽ hết sức hỗ trợ bạn trong suốt trải nghiệm giáo dục quốc tế tại Úc, kể cả đưa đón từ sân bay khi bạn đến nơi (chỉ tại sân bay Brisbane và Gold Coast). Nếu bạn muốn đến thăm trường học tại Úc cho một trải nghiệm lưu trú ngắn hạn hoặc cho một trải nghiệm giáo dục quốc tế dài hạn, chúng tôi rất mong nhận được tin của bạn.



### Các chuyến tham quan học tập theo nhóm

T hòa mình trong tiếng Anh cho các chương trình dã ngoại, chúng tôi có thể thi thố các Chuyến Tham quan Học tập theo Nhóm theo đúng nhu cầu và các yêu cầu của nhóm của bạn. Các Chuyến Tham quan Học tập trực tuyến sẽ kết hợp các hoạt động sau đây cùng các chuyến đi trong ngày:

Buổi học tiếng Anh, khám phá bãi biển, chèo thuyền kayak, ván trượt có mái chèo, chèo thuyền, huấn luyện bóng đá

Các chuyến đi trong ngày sinh học biển và các trải nghiệm văn hóa  
Trải nghiệm lưu trú tại trang trại

Q1 Skytower (Tòa nhà Dân cư cao nhất nước Úc)

Khu Bón vớt Hoàng dã Currumbin

Khu Bón Lone Pine

Công viên Hoàng dã David Fleay

Trung tâm Văn hóa Jellurgal

Công viên Giải trí Gold Coast (Dreamworld, Movie World, Sea World)

Chuyến mua sắm trong ngày

Chuyến tham quan viện bảo tàng khoa học và trung tâm triển lãm nghệ thuật trong ngày

Học tiếng Anh

